

Số: 492/UBND  
Về việc kiểm tra, đề xuất các  
vị trí kết cấu hạ tầng bất cập  
trên địa bàn phường Thuận An

Thuận An, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: **Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế**

UBND phường Thuận An có nhận Công văn số 3080/QLĐT-ATGT ngày 11/10/2022 của phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế về việc kế hoạch kiểm tra kết cấu hạ tầng bất cập đối với một số phường, xã trên địa bàn thành phố có tình hình giao thông tương đối phức tạp. Sau khi rà soát, UBND phường Thuận An tổng hợp báo cáo số liệu cụ thể như sau:

**1. Danh sách cử cán bộ tham gia tổ kiểm tra kết cấu hạ tầng bất cập đối với một số phường, xã trên địa bàn thành phố:**

STT	Họ và tên	Vị trí công tác (chức vụ)	Số điện thoại	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Giàu	Phó chủ tịch UBND	██████████	
2	Nguyễn Đặng Hoài Thương	Địa chính – Xây dựng	██████████	

**2. Danh sách các vấn đề liên quan đến các kết cấu hạ tầng bất cập trên địa bàn phường Thuận An:**

STT	Tên đường vị trí, địa chỉ	Các vấn đề về kết cấu hạ tầng bất cập	Đề xuất phương án khắc phục	Ghi chú
1	Các tuyến đường Đoàn Trục; đường vào phòng khám đa khoa; đường Hoàng Sa	- Mặt đường các tuyến đường này đang bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng tạo thành nhiều ổ gà ổ voi rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. - Cốt mặt đường thấp và không có hệ thống thoát nước nên thường hay bị ú đọng nước vào mùa mưa, bão ảnh hưởng đến	Kiến nghị UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn khảo sát đầu tư kinh phí nâng cấp cải tạo lại.	

		việc đi lại của người dân.		
2	Các tuyến đường nội thị số 2; nội thị số 3; nội thị số 4 và đường Trung tâm hành chính	Đã được đầu tư xây dựng từ lâu tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu nối với tuyến đường Quốc lộ 49, gây khó khăn cho việc đi lại và lãng phí trong quá trình sử dụng.	Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm làm việc với Cục quản lý đường bộ có phương án hoàn thiện đầu nối.	
3	Các khu quy hoạch: Tân Mỹ; 7A-7B; Tân Dương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa có hệ thống điện, cấp nước và thoát nước nên người dân vẫn đang tự bỏ kinh phí để lắp đặt.</li> <li>- Kết cấu mặt đường chủ yếu là đất cấp phối; cốt mặt đường thấp nên thường hay bị ú đọng nước gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.</li> </ul>	Kiến nghị UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn khảo sát đầu tư kinh phí nâng cấp cải tạo lại.	
4	Hệ thống điện chiếu sáng của các tuyến đường xóm, kiệt	Chưa được đầu tư hoặc do người dân tự bỏ kinh phí lắp đặt đến nay đang bị hư hỏng nên rất khó khăn cho việc đi lại của người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường.	Kiến nghị UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn khảo sát đầu tư kinh phí lắp đặt mới.	
5	Hệ thống thu gom rác thải trên địa bàn	Chưa có bãi tập kết rác cố định, hiện nay chỉ tập kết tạm thời tại dọc tuyến đường nội thị nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường cho hồ nuôi và người dân sống xung quanh.	Kiến nghị UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn khảo sát đầu tư xây dựng bãi tập kết.	

6	<p>Hệ thống thoát nước của các tuyến đường chính như: Kinh Dương Vương; Nguyễn Lữ; Hoàng Quang; Trương Thiệu; Thai Dương, Hồ Văn Đỗ; Nguyễn Văn Tuyết; Tư Vinh</p>	<p>- Qua khảo sát nhận thấy nhiều nắp đậy họng thu nước của hệ thống thoát nước các tuyến đường bị hư hỏng hoặc bị mất rất nhiều gây ảnh hưởng cho việc đi lại của các phương tiện khi tham gia giao thông.</p> <p>- Từ khi đầu tư xây dựng đến nay chưa tổ chức nạo vét nên hầu hết các tuyến đường bị ứ đọng rác, cát dẫn đến không thoát nước ổn định khi mùa bão đến.</p>	<p>Kiến nghị UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn khảo sát nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước.</p>	
7	<p>Đoạn đường Kinh Dương Vương (trước mặt chợ Phú Tân); Đoạn ngã tư cầu mới (đường Nguyễn Lữ giao đường Hoàng Quang; Đoạn ngã 3 đường Trần Hải Thành giao đường Nguyễn Lữ và đường Trương Thiệu) và Ngã tư Trần Hải Thành giao đường Lê Sĩ.</p>	<p>Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều nhưng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc chưa có nên rất dễ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.</p>	<p>Kiến nghị UBND thành phố; các phòng ban chuyên môn và Ban an toàn giao thông thành phố khảo sát bố trí lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hoặc gờ giảm tốc.</p>	

Vậy UBND phường Thuận An kính gửi phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế biết và tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đào Quang Hưng**